

LIÊN CHI HỘI GAN MẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Nhận thức được tầm quan trọng của các bệnh gan mật, đặc biệt là viêm gan siêu vi B và C khá phổ biến ở nước ta, một nhóm bác sĩ thuộc chuyên khoa tiêu hóa và truyền nhiễm nhận thấy đã đến lúc cần thành lập một Hội chuyên khoa Gan mật ở Việt Nam để tạo một môi trường khoa học cho các giới chuyên môn cùng trao đổi và chia sẻ các kinh nghiệm về các bệnh gan mật, nhằm nâng cao kiến thức và hoàn thiện hơn công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân đồng thời tạo cơ hội hòa nhập với nền Y học đang phát triển ở các quốc gia trên thế giới.

Ngày 24/06/1997, Đại hội thành lập "**Hội Gan mật TpHCM**" (**Hội chuyên khoa Gan mật đầu tiên ở Việt Nam**) được tổ chức và bầu ra Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ đầu tiên (1997-2002) gồm: Chủ tịch: GS Phạm Hoàng Phiệt, Phó Chủ tịch: GS Nguyễn Hữu Bình (phụ trách khối lâm sàng), GS Bửu Mật (phụ trách khối cận lâm sàng), Thư ký: BS Trần Ngọc Bảo, các ủy viên: BS Nguyễn Hữu Chí, BS Võ Thị Kim Hoàng, BS Trần Kiều Miên, PTS Vũ Quang Ngọ, BS Nguyễn Đăng Sáng, BS Phạm Thị Thu Thủy, TS Trương Bá Trung, BS Nguyễn Ngọc Kha, BS Võ Xuân Quang.



*Giáo sư Phạm Hoàng Phiệt
Chủ tịch đầu tiên của Hội Gan Mật Tp.HCM*

Hội đã thống nhất các mục tiêu cần đạt được:

1/ Nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về nguy cơ của bệnh gan và cách dự phòng.

2/ Xây dựng các hướng dẫn/đồng thuận về sàng lọc, chẩn đoán và xử lý bệnh viêm gan.

3/ Thúc đẩy nghiên cứu để hiểu biết sâu hơn về bệnh viêm gan và cách xử lý trong thực tế của Việt Nam.

4/ Tham gia phản biện và xây dựng các chính sách Y tế liên quan đến bệnh viêm gan.

5/ Kết hợp với các Hội chuyên khoa khác cũng như các câu lạc bộ bệnh nhân để cập nhật thông tin về bệnh gan mật.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2 (2002-2007) được tiếp nối với sự hiện diện các nhân tố mới nhằm đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn một cách tích cực và hiệu quả. Chủ tịch: GS Phạm Hoàng Phiệt, Phó Chủ tịch: GS Nguyễn Hữu Bình, GS Bửu Mật, các ủy viên gồm: BSCK2 Trần Ngọc Bảo, BSCK2 Nguyễn Hữu Chí, BS Võ Thị Kim Hoàng, TS Vũ Quang Ngọ, BSCK2 Nguyễn Đăng Sáng, BS Phạm Thị Thu Thủy, TS Trương Bá Trung, BS Nguyễn Ngọc Kha, ThS Bùi Hữu Hoàng, ThS Đinh Dạ Lý Hương, TS Lê Thành Lý, BS Trịnh Đình Thắng.

Những nỗ lực hoạt động của BCH Hội đã tạo được sự gắn kết chặt chẽ các Hội viên thông qua các Hội thảo Khoa học trong và ngoài nước. Hội đã bước đầu soạn thảo "Đồng thuận về Điều trị Viêm gan siêu vi B", liên kết với các tổ chức nước ngoài như Đại học Michigan (Hoa Kỳ) để tổ chức một khóa học "Update on Hepatology – 2004" quy tụ 10 giáo sư

chuyên gia đầu ngành về Gan trên thế giới để truyền đạt các thông tin cơ bản và cập nhật về các bệnh gan mật cho các bác sĩ Việt Nam.

Nhiệm kỳ 3 (2008-2013) được bổ sung một số ủy viên. BCH gồm: Chủ tịch: GS Phạm Hoàng Phiệt, Phó Chủ tịch: BSCK2 Nguyễn Hữu Chí, Thư ký: TS Trương Bá Trung, các ủy viên: GS Nguyễn Hữu Bình, BS Võ Thị Kim Hoàng, TS Bùi Hữu Hoàng, ThS Đinh Dạ Lý Hương, TS Vũ Quang Ngọc, BSCK2 Nguyễn Đăng Sảng, TS Lê Thành Lý, ThS Hồ Tấn Phát, BS Tôn Thất Quỳnh Trung, BS Trịnh Đình Thắng, BS Nguyễn Việt Thịnh, BSCK2 Trần Ánh Tuyết.

Vào tháng 10/2011, Hội Gan mật Tp.HCM kết hợp với công ty Hoffmann-La Roche đã tổ chức thành công Hội nghị quốc tế trong khu vực: “1st Asia Pacific Perspectives in Hepatitis”, quy tụ gần 600 đại biểu chuyên gia gan mật trong và ngoài nước và đã tham gia 6 bài báo cáo khoa học được đánh giá là có chất lượng và tính thực tiễn cao. Hội Gan mật Tp.HCM kết hợp với Hội Gan mật Việt Nam đã soạn thảo “Đề nghị về Hướng dẫn Điều trị Viêm gan siêu vi B và C”.



“1st Asia Pacific Perspectives in Hepatitis”, năm 2011 là sự hội nhập giữa các BS Việt Nam với các chuyên gia gan mật hàng đầu trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Ngày 15/09/2013, Đại hội nhiệm kỳ 4 (2013-2018) đã bầu ra BCH mới với Chủ tịch: BSCK2 Nguyễn Hữu Chí, Phó Chủ tịch: PGS.TS Bùi Hữu Hoàng (phụ trách khoa học và phản biện), TS Lê Thành Lý

(phụ trách nghiên cứu khoa học, khen thưởng thi đua), Thư ký: BSCK2 Trần Ánh Tuyết, các ủy viên gồm: BSCK2 Nguyễn Việt Thịnh (phụ trách pháp chế), TS Phạm Thị Thu Thủy (phụ trách đối ngoại), PGS.TS Cao Minh Nga (quản lý tài chính). Đây là lần đầu tiên Hội Gan mật Tp.HCM hoạt động có tên gọi tiếng Anh là:

“Ho Chi Minh City Association for the Study of Liver diseases” (HASLD)

Trang web của hội: www.hasld.org

nhằm cung cấp những thông tin cập nhật trong lĩnh vực gan mật cho các bác sĩ chuyên khoa, thông báo các hoạt động thường niên của Hội và trang tư vấn bệnh gan dành cho bệnh nhân.

Logo của hội:



Từ năm 2014, Hội đã tổ chức định kỳ mỗi năm 2 lần các Hội nghị Khoa học với các chuyên đề luôn được cập nhật và mang tính thời sự. Bên cạnh các bệnh gan thường gặp như viêm gan siêu vi B và C, bệnh gan do rượu, gan nhiễm mỡ, xơ gan và các biến chứng, ung thư gan... các chủ đề không ngừng được mở rộng sang các bệnh gan hiếm, bệnh khó như bệnh gan do di truyền, bệnh gan tự miễn... Hội đã mời được các Giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Gan mật tham gia báo cáo như GS Scott Freidman (Đại học Y khoa Mount Sinai – Hoa Kỳ), GS Robert Gish (Hepatitis B Foundation), GS Waldo Concepcion (Đại học Y khoa Stanford – Hoa Kỳ), GS Rajender Reddy (Đại học Y khoa Pennsylvania – Hoa Kỳ), GS Michael Manns (Đại học Y khoa Hannover – Đức); GS Kazuhiko Hayashi (Đại học Y khoa Nagoya – Nhật), BS Zee Ying Kiat (Trung tâm Ung thư Parkway – Singapore)...

Về hoạt động xã hội: Từ năm 2015, Hội kết hợp với Đoàn Thanh niên trường Đại học Y Dược TpHCM để cấp phát học bổng cho các sinh viên Y khoa có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn vượt khó trong học tập. Hội còn hưởng ứng các phong trào xây dựng nhà tình thương và quỹ tài trợ người nghèo do Hội Y Học Tp.HCM phát động. Hội cũng tham gia các buổi tư vấn về y tế cho các báo đài liên quan đến các bệnh gan thường gặp như viêm gan siêu vi B và C, cách phòng ngừa các bệnh gan...



Lễ trao học bổng của Hội Gan mật TpHCM cho các sinh viên Y khoa Trường Đại Học Y Dược TpHCM

Sau 5 năm hoạt động, BCH đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của chuyên ngành Gan tại Tp.HCM nói riêng và của cả nước nói chung, tạo được sự hưởng ứng và tin tưởng của các đồng nghiệp và Hội viên. Do vậy, BCH đã được các Hội viên tín nhiệm và đề cử lại cho nhiệm kỳ 5 (2018 – 2023) với kỳ vọng về các hoạt động và phát triển không ngừng của Hội Gan mật, tạo điều kiện cho sự gắn kết giữa các Hội viên và hội nhập với quốc tế, mang lại nhiều lợi ích về chuyên môn và nghiệp vụ cho các Hội viên... Trong nhiệm kỳ này, Hội Gan mật Tp.HCM được đổi tên thành **Liên Chi Hội (LCH) Gan mật Tp.HCM** theo quyết định của Hội Y Học Tp.HCM.



Hội nghị Khoa học về các chủ đề Gan nhiễm mỡ không do rượu, xơ gan, ung thư gan và đo độ đàn hồi gan cùng GS Robert Gish (Hoa Kỳ) và các chuyên gia trong nước – 2019

Trong giai đoạn 2020-2021 với sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 gây xáo trộn hoàn toàn các sinh hoạt và hoạt động của xã hội và y tế toàn cầu. Những vấn đề mới phát sinh trong đại dịch cũng được đề cập đến trong Hội nghị Gan năm 2020 với chủ đề “Bệnh gan trong tình hình nhiễm COVID-19” để cập nhật các thông tin về bệnh gan liên quan đến nhiễm COVID-19 và cách quản lý bệnh nhân bệnh gan mạn trong giai đoạn này. LCH Gan mật cũng phải thay đổi các hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo trên nền tảng online để đáp ứng các nhu cầu thông tin về y tế cho các Hội viên trong tình huống khó khăn chung của cả thế giới.



Hội nghị chuyên đề “Bệnh gan trong thời kỳ nhiễm COVID-19”



Hội nghị Gan vẫn được duy trì tổ chức online trong đại dịch COVID-19

Ngày 08/10/2023, Đại hội Tổng kết và Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 6 (2023-2028) với nhiều thành viên mới. Chủ tịch: PGS.TS Bùi hữu Hoàng, Phó Chủ tịch: PGS.TS Phạm Thị Thu Thủy (phụ trách đối ngoại và khoa học), BSCK2 Trần Ánh Tuyết (phụ trách tổ chức), Thư ký: BSCK2 Lê Thị Kim Lý, các Ủy viên: PGS.TS Nguyễn Thị Cẩm Hương (phụ trách tài chính), PGS.TS Võ Duy Thông, BSCK2 Nguyễn Viết Thịnh, ThS.BSCK2 Vũ Quốc Bảo, ThS.BSCK1 Võ Huy Văn

Nhiệm kỳ mới bắt đầu là sự kế thừa truyền thống và tiếp nối các hoạt động của LCH Gan mật Tp.HCM trước đây để phát triển và hoàn thiện hơn nữa về tổ chức và hoạt động đa dạng nhằm mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho chuyên ngành Gan mật tại Việt Nam



Ban Chấp hành Liên Chi Hội Gan mật Tp.HCM nhiệm kỳ 6 (2023-2028)
 Từ trái sang phải: BSCK2 Vũ Quốc Bảo, BSCK2 Nguyễn Viết Thịnh, ThS Võ Huy Văn, BSCK2 Lê Thị Kim Lý, PGS.TS Bùi Hữu Hoàng, PGS.TS Phạm Thị Thu Thủy, BSCK2 Trần Ánh Tuyết, PGS.TS Nguyễn Thị Cẩm hương, PGS.TS Võ Duy Thông

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI GAN MẬT TP HCM NHIỆM KỲ 6 (2023-2028) QUYẾT ĐỊNH SỐ 74/QDD-HYH-2023:

1. PGS.TS BS. BÙI HỮU HOÀNG	Chủ tịch
2. PGS.TS BS. PHẠM THỊ THU THỦY	Phó Chủ tịch
3. BSCK2. TRẦN ÁNH TUYẾT	Phó Chủ tịch
4. BSCK2. LÊ THÀNH LÝ	Tổng thư ký
5. TS.BS. NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG	Ủy viên Ban chấp hành
6. BSCK2. NGUYỄN VIẾT THỊNH	Ủy viên Ban chấp hành
7. PGS.TS.BS. VÕ DUY THÔNG	Ủy viên Ban chấp hành
8. THS.BSCK1. VÕ HUY VĂN	Ủy viên Ban chấp hành
9. THS.BSCK1. VŨ QUỐC BẢO	Ủy viên Ban chấp hành